

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศวานูอาตู

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่: ๑๒,๑๘๙ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ กว่า ๘๐ เกาะ โดย ๖๕ เกาะไม่มีคนอาศัยอยู่

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ: แมงกานีส ไม้เนื้อแข็ง สินค้าประมง

พื้นที่การเกษตร: พื้นที่ทำการเกษตร ๑,๘๖๔ ตารางกิโลเมตร (๑๕.๓% พื้นที่ทั้งหมด) พื้นที่ป่าไม้ ๔,๔๐๐ ตารางกิโลเมตร (๓๖.๑% ของพื้นที่ทั้งหมด)

สินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ: ปลาแช่แข็ง กวาว มะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โกโก้ ไม้ และกาแฟ

สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ:

วานูอาตูเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมาจากอุตสาหกรรมประมง การบริการด้านการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ดำรงชีพด้วยการทำการประมง และทำการเกษตร สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ปลาแช่แข็ง กวาว มะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว โกโก้ ไม้ และกาแฟ ประเทศคู่ค้าการส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ฮอนดูรัส ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาหารและเชื้อเพลิง โดยเป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศรัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน ตามลำดับ

ข้อมูลเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๖๐

ภาพรวม: เศรษฐกิจของประเทศวานูอาตูขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมประมง การบริการด้านการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประชากรกว่า ๒ ใน ๓ ดำรงชีพด้วยการทำเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมรายย่อย การเติบโตทางเศรษฐกิจกว่าร้อยละ ๔๐ มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า ระบบสื่อสารและคมนาคม ก่อให้เกิดการจ้างงานเกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรในประเทศ นอกจากนี้ เศรษฐกิจของวานูอาตูยังได้รับแรงกระตุ้นจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและความเสียหายที่เกิดจากไซโคลนแพมในปี ๒๕๕๘



นักลงทุนในวานูอาตูส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลีย เน้นการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยว การเงิน และการก่อสร้าง โดยในปี ๒๕๕๙ มีการเข้ามาลงทุนในวานูอาตูทั้งสิ้น ๑๑๖ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ รัฐบาลวานูอาตูได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศ การพัฒนาโรงแรม-ที่พัก และเรือสำเภาเที่ยว อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์

ในด้านความร่วมมือต่างประเทศ วานูอาตูเป็นประเทศที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียมากที่สุด โดยในปี ๒๕๖๐-๖๑ ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น ๖๙.๘ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อช่วยเหลือในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การศึกษา ระบบสาธารณสุขและระบบกฎหมายและความเป็นธรรม อีกทั้ง วานูอาตูยังเข้าร่วมโปรแกรม Seasonal Worker Programme (SWP) ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกแรงงานในประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อไปทำงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชสวนของออสเตรเลีย นอกจากนี้ วานูอาตูยังได้มีการดำเนินการความร่วมมือเขตการค้าเสรีกับประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ ได้แก่ ข้อตกลงการค้าเสรีกลุ่มประเทศเมลานีเซีย (Melanesian Spearhead Group Free Trade Agreement หรือ MSG) ข้อตกลงการค้าเสรีประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries Trade Agreement หรือ PICTA) และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศในแถบแอฟริกา สหภาพยุโรป ประเทศแถบทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก (Africa Caribbean Pacific European Partnership Agreement หรือ ACP EU EPA)

GDP: ๘๗๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๒๙,๕๒๖ ล้านบาท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)

GDP per capita: ๒,๙๖๐ เหรียญสหรัฐ หรือ ๑๐๐,๔๕๖ บาท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)

GDP – composition by sector of origin

- ภาคเกษตรกรรม ๒๗%
- ภาคอุตสาหกรรม ๙.๑%
- การบริการ ๖๓.๙%

มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด: ๔๓.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๑,๔๙๐ ล้านบาท (ข้อมูล CIA ปี ๒๕๖๐)

สินค้าส่งออก: เรือลาก ปลาแช่แข็ง เนื้อมะพร้าวแห้ง และไม้เนื้อหอม

คู่ค้าการส่งออก ฮอนดูรัส (๒๖%) ฟิลิปปินส์ (๒๒.๔%) ออสเตรเลีย (๑๒.๙%) และญี่ปุ่น (๖.๘%)

มูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด: ๒๔๙.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ๘,๔๘๑ ล้านบาท (ข้อมูล CIA ปี ๒๕๖๐)

สินค้านำเข้า: ยานพาหนะ และปิโตรเลียม

คู่ค้าการนำเข้า รัสเซีย (๓๕.๒%) ออสเตรเลีย (๑๙.๘%) นิวซีแลนด์ (๙.๘%) และจีน (๖.๓%)

การค้าระหว่างประเทศไทยและวานูอาตู (ข้อมูลสถิติศุลกากร ปี ๒๕๖๐)

มูลค่าการค้ารวม ๙๗๓ ล้านบาท

- ไทยส่งออกสินค้าไปยังวานูอาตู มูลค่า ๔๕๙ ล้านบาท
- ไทยนำเข้าสินค้าจากวานูอาตู มูลค่า ๕๑๔ ล้านบาท

มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร ๖๑๐ ล้านบาท

- ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังวานูอาตู มูลค่า ๙๖ ล้านบาท
สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าปรุงแต่งจากปลา น้ำตาลทรายบริสุทธิ์และน้ำตาลอื่นๆ ข้าว น้ำผัก และผลไม้ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
- ไทยนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากวานูอาตู มูลค่า ๕๑๔ ล้านบาท
สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ ปลาทองแถบและปลาทูน่าแช่แข็ง

หมายเหตุ: คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๙๓๘ บาท (ปี ๒๕๖๐)

ที่มา:

<https://dfat.gov.au/geo/vanuat/Pages/vanuat-country-brief.aspx>

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nh.html>

<https://malffb.gov.vu/index.php?id=1>

<https://customsinlandrevenue.gov.vu/index.php/en/customs/tariff-trades-compliance/free-trade-agreements>

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา

พฤศจิกายน ๒๕๖๑